

**ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG****Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở**

Đến ngày 8/5, tất cả 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và các chức vụ trong Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đều đảm bảo theo quy định, không có chi, đảng bộ bầu chệch để án nhân sự trình đại hội và giới thiệu thêm nhân sự ngoài để án với số phiếu bầu cao.



**Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Xi Láng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

**Đ**ồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: để có được kết quả trên, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt

Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được bàn bạc kỹ lưỡng, dân chủ. Đặc biệt, Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

Nhờ quán triệt tốt các chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của các cấp, nên các văn kiện trình đại hội đều được các chi, đảng bộ chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, các đại biểu về dự đại hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo các văn kiện của cấp trên.

Kết quả, có trên 218 ý kiến tham luận; trong đó, trên 150 ý kiến trực tiếp tại đại hội, gần 70 ý kiến gửi đoàn thư ký tổng hợp. Đặc biệt, tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở, xã gửi các dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí Phạm Đăng Khoa - Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức nội vụ huyện cho biết: qua theo dõi và chỉ đạo đại hội, việc thảo luận và thông qua các báo cáo, đề án, nghị quyết đại hội đều được các cấp ủy cơ sở nghiêm túc, cầu thị tiếp thu các ý kiến góp

ý và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy vào các văn kiện trình tại đại hội, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Đối với công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội đều được các chi, đảng bộ chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ trước và trong đại hội. Trong đó, công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo theo quy định; không có chi, đảng bộ bầu chệch để án nhân sự trình đại hội và giới thiệu thêm nhân sự ngoài để án. Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm: đến ngày 8/5, tất cả 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, số lượng cấp ủy được bầu đắc cử: 193 đồng chí (khuyết 10 đồng chí); trong đó, tham gia lần đầu 38 đồng chí; tái cử 155 đồng chí; nữ 37 đồng chí; dân tộc 127 đồng chí. Về trình độ chuyên môn hầu hết là đại học, thạc sĩ và cao đẳng; trình độ lý luận chính trị được đảm bảo. Có 26/28 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện số dư đảm bảo 10 - 15% bầu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy; bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy không có số dư.

Kinh nghiệm rút ra từ thành

công đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Trạm Tấu là, phải làm tốt công tác tuyên truyền trong cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân về đại hội đảng các cấp; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; chủ động nghiên cứu để xây dựng các văn bản, văn kiện tránh trông chờ vào cấp trên. Các văn kiện trình đại hội phải được chuẩn bị công phu, chú trọng việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các ngành, các cấp, cán bộ hưu trí, người trí thức... Công tác nhân sự cấp ủy phải được đặc biệt quan tâm, nhất là về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và đảm bảo đổi mới một phần ba số lượng người ứng cử cấp ủy khóa mới.

Những bài học, kinh nghiệm được rút ra từ tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, là tiền đề quan trọng để Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VĂN TUẤN

**Nhiều công trình, phần việc hướng về Đại hội**

Từ đầu năm 2020 đến nay, tuổi trẻ huyện Văn Yên đã, đang triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ huyện vinh dự được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Xác định rõ vai trò, vị thế, trách nhiệm của mình, thời gian qua đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong huyện đã đăng ký thực hiện hàng trăm công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**H**ai công trình cấp huyện được Huyện đoàn lựa chọn thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là công trình "Con đường em đến trường" tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú và thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn được khởi công từ đầu tháng 3/2020 với chiều dài 1,5 km, rộng 3 mét với độ dày 15 cm. Ngoài ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, 2 công trình này còn có ý nghĩa thiết thực, bởi tuyến đường nội thôn trước đây chỉ là đường đất nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Bà Hoàng Thị Mát - Trưởng thôn Phú Thôn, xã Yên Phú cho biết: "Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ giúp nhân dân, học sinh giảm bớt khó khăn trong đi lại. Đặc biệt, còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và làm giàu".

Thiết thực lập thành tích chào

mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên xã Đại Phác đã lựa chọn thực hiện phần việc "thắp sáng đường quê" với chiều dài 500 mét, trị giá 5 triệu đồng tại thôn Phúc Thành. Phần việc này được tuổi trẻ Đại Phác thực hiện với phương châm huy động nội lực là chính, xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu lợi ích của nhân dân. Giờ đây, các tuyến đường tại thôn Phúc Thành đã có đèn chiếu sáng, nhân dân đi lại thuận tiện, làm thay đổi cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm. Anh Vũ Ngọc Định - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Phác cho biết: "Không chỉ đóng góp công sức làm đường điện thắp sáng đường quê, chúng tôi còn vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường; hàng tháng thực hiện tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cấm biển đoạn đường



**Khởi công công trình "Con đường em đến trường" tại thôn Phú Thôn, xã Yên Phú.**

thanh niên tự quản. Đây cũng là động lực tiếp sức để nhân dân thực hiện và giữ vững các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã đạt được các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu".

Từ đầu đến nay, tuổi trẻ Văn Yên đăng ký thực hiện trên 100 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cùng với 2 công trình tiêu biểu cấp huyện "Con đường em đến trường", tuổi trẻ các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động, xung kích, tình nguyện tham gia các phong trào thi đua. Theo đó, có 250 ĐVTN tham gia hoạt động

hiến máu tình nguyện và hiến 151 đơn vị máu; xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 2,4 km tại các xã: Yên Hợp, Đông An; tổ chức đồng loạt "Ngày thứ 7 tình nguyện" ra quân vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; "Ngày Chủ nhật xanh" tại các xã, thị trấn thu hút hơn 1.200 ĐVTN tham gia hưởng ứng; trồng mới trên 1.000 cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường, ra mắt các tuyến đường thanh niên tự quản... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, tuổi trẻ Văn Yên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân

dân thực hiện các bước: rửa tay, sử dụng khẩu trang đúng cách và các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 như: phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền, trên 5.000 khẩu trang và 80 bánh xà phòng, dung dịch rửa tay miễn phí cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Dù các phong trào, các hoạt động chào mừng không diễn ra rầm rộ, song các công trình, phần việc được thực hiện với lực lượng tại chỗ, đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, khả năng sáng tạo của thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Thành - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Các công trình, phần việc đã được tuổi trẻ các cấp huyện Văn Yên triển khai thực hiện có chất lượng cao, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhận được sự đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tích cực của đông đảo ĐVTN và nhân dân. Các công trình đã huy động được sự đóng góp công lao động, tiền mặt từ lực lượng thanh niên và nhân dân; tạo phong trào thi đua sôi nổi và sự lan tỏa mạnh mẽ... để chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

TRẦN NGỌC